
BORGARRÁÐ 11. febrúar 2021: Fyrirspurn borgarráðsfulltrúa Sjálfstæðisflokksins um 
skýrslu hollensku loft- og geimferðarstofnunarinnar um flugöryggi vegna byggðar í 
Skerjafirði - R21010035

Hefur Isavia sent borginni skýrslu hollensku loft- og geimferðarstofnunarinnar vegna áhrifa 
fyrirhugaðrar byggðar í Skerjafirði á flugöryggi. Ef svo er hvenær var það gert og hvers vegna 
hefur hún ekki verið kynnt kjörnum fulltrúum?


